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                                      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วบันทึกรายงานการ 
สมัยสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง ครั้งที่ 1/256๗ 
วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๗ 

เวลา ๐๙.30 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 

************************* 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ล าดับ       ชื่อ      -     สกุล               ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมิตรประชา     ธรรมคง  ประธานสภาฯ    อบต.บอ่แกว้ มิตรประชา  ธรรมคง  

2 นายสมหมาย        ศรีสะอาด รองประธานสภาฯ อบต.บอ่แกว้ สมหมาย     ศรีสะอาด  

3 นายสมศรี            ไชยพรม เลขานกุารสภาฯ  อบต.บอ่แกว้ สมศรี         ไชยพรม  

4 นายไพศาล          ศรีสวสัดิ ์ สมาชิกสภา.อบต. บอ่แกว้  ม.๒ ไพศาล       ศรีสวสัดิ ์  

5 นางหนพูวน         งามมาก สมาชิกสภา.อบต. บอ่แกว้  ม.๓ หนพูวน      งามมาก  

6 นายจีระวฒัน ์       ศริชินะ สมาชิกสภาส.อบต. บอ่แกว้  ม.๔ จีระวฒัน ์    ศริชินะ  

7 นางสาวทองพนู     ไกรเพชร สมาชิกสภา.อบต. บอ่แกว้  ม.๕ ทองพนู      ไกรเพชร  

8 นางสาววิลยัพรรณ  ปัจเวก สมาชิกสภา.อบต. บอ่แกว้  ม.๖ วิลยัพรรณ   ปัจเวก  

9 นางประสงค ์        จมูทอง สมาชิกสภา.อบต. บอ่แกว้  ม.๗ ประสงค ์     จมูทอง  

10 นายทองลี            จนัดากรณ ์ สมาชิกสภา.อบต. บอ่แกว้  ม.๘ ทองลี         จนัดากรณ ์  

11 นายบวัลา             ดีเลิศ สมาชิกสภา.อบต. บอ่แกว้  ม.๙ บวัลา         ดีเลิศ  

12 นายทกัษิณ           เขมรทอง สมาชิกสภา.อบต. บอ่แกว้  ม.๑๒ ทกัษิณ        เขมรทอง  

13 นายสนิท             เมยแดง สมาชิกสภา.อบต. บอ่แกว้  ม.๑๔ สนิท           เมยแดง  

14 นายอธิรตัน ์         โสภา สมาชิกสภา.อบต. บอ่แกว้  ม.๑๕ อธิรตัน ์       โสภา  

15 นายแสงจนัทร ์      ชิดชม สมาชิกสภา.อบต. บอ่แกว้  ม.๑๖ แสงจนัทร ์    ชิดชม  

16 นายวินยั              พดัพรม สมาชิกสภา.อบต. บอ่แกว้  ม.๑๗ วินยั           พดัพรม  

17 นายบุญลุ            ข้อแก้ว สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๑๘ บุญลุ         ข้อแก้ว  
18 นายชยัภทัร          มาระโย สมาชิกสภา.อบต. บอ่แกว้  ม.๑๙ ชยัภทัร       มาระโย  

มีผู้ลาประชุมจ านวน ๑ ท่าน 

ล าดับ       ชื่อ   -   สกุล               ต าแหน่ง       ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายค าผอ่น          บญุสง่ สมาชิกสภา อบต. บอ่แกว้  ม.๑   ลาปุวย 
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มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๐ ท่าน  

ล ำดับ       ชื่อ   -   สกุล               ต ำแหน่ง       ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายเสมอ             สทุนต ์ นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบอ่แกว้ เสมอ          สทุนต ์  
2 นายสนุทร            อดุดว้ง รองนายก            อบต.บอ่แกว้ สนุทร         อดุดว้ง  
3 นายสมาน            ประมาพนัธ ์ รองนายก            อบต.บอ่แกว้ สมาน        ประมาพนัธ ์  
๔ นายวีระยทุธ        บญุสง่ เลขานกุารนายก อบต.บอ่แกว้ วีระยทุธ     บญุสง่  
๕ จา่เอกณฐัพนัธ ์    นามแกว้ รองปลดั            อบต.บอ่แกว้ ณฐัพนัธ ์    นามแกว้  
๖ นายภพสรรค ์       รศัมี หวัหนา้ส านกัปลดั อบต. บอ่แกว้ ภพสรรค ์    รศัมี  
๗ นางสาวพิรยิาพร      มงกฎุจอมศรยั ผอ.กองสวสัดิการสงัคมฯ พิรยิาพร        มงกฎุจอมศรยั  
๙ นายสนุทร          ธรรมธร ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้นหมุท่ี่ ๑๙ สนุทร          ธรรมธร  
๙ นายสราวธุ         หงษล์อย นิตกิร  อบต.บอ่แกว้ สราวธุ         หงษล์อย  
๑๐ นายมนตรี           บญุเย็น ผอ.กองชา่ง อบต.บอ่แกว้ มนตรี          บญุเย็น  

                                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วมีทั้งหมด 19 ท่าน มาประชุม ๑๘ ท่าน   
ลาปุวย ๑ ท่าน และมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๐ ท่าน เมื่อสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว มาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อแก้ว  น าไหว้พระสวดมนต์และกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้  

เริ่มประชุมเวลา                    ๐๙.30  น 

ระเบียบวาระท่ี  1          เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ๑.๑ เรื่องการฝึกอบรม อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อแก้ว ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
                                       ๑.๒.เรื่องการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ.โรงเรียนบ้านหนองบัว ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 

ทีป่ระชุม           - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว สมัยสามัญ  
สมัยท่ีส่ี  ครั้งที่ 1/256๖ เมื่อวันที ่๑๕ ธันวาคม  2566 

ประธานสภาฯ - ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ในรายงานการประชุมครั้งที ่  
                                         ผ่านมาขอให้ยกมือ และพิจารณาไปพร้อมๆกันครับ 
ที่ประชุม                            - ไม่มีผู้เสนอและแก้ไข 
ประธานสภาฯ                       - เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใด เสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ในรายงานการประชุมครั้งที่ 
                                         ผ่านมา ผมขอมติที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมครับ 
มติที่ประชุม           - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
    สมัยสามัญ สมัยทีส่ี่ ครั้งที่ 1/256๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม 2566   
                                          ดว้ยคะแนนเสียง  รับรองรายงานการประชุม  1๗  เสียง  ไม่รับรอง  – เสียง   
                                          งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี  3          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                                         3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนด สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๘ 

ประธานสภา อบต.ฯ - ขอน าเรียนปรึกษาและชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัยสมัยแรกของปีถัดไปดังนี้   สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดว่า การประชุมสภาฯสมัยสามัญประจ าปีนั้น จะมีก่ีสมัยกก็ได้ อย่างน้อย 
๒ สมัย แต่ไม่เกิน ๔ สมัย แล้วแต่สภาฯจะก าหนด โดยการก าหนดสมัยประชุมให้ถือ
ตามปีปฏิทิน กรณีที่ในปี พ.ศ.นั้นเคยมีการประชุมสามัญประจ าปีไปแล้วกี่ครั้ง ให้
น ามารวมกับการก าหนดสมัยประชุมที่จะก าหนดใหม่ด้วย ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่
เกินสี่สมัย 

                                       - สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า การประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยนั้น
จะเริ่มเม่ือใด และก าหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน  

                                         - และการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป 
และก าหนดกี่วัน ไม่เกิน ๑๕ วันเช่นกัน 

                                         ๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  

                                       มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลาย
สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัยวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด   และวรรคสี่ก าหนด
ว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
อีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

                                         ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                       ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุม
สมัยสามัญดังนี ้

                                              (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน 

                                         วรรคสองก าหนดว่า การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  

                                        ข้อ ๒๑ การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของแต่ละปีโดย
ให้น าความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

                                                  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ. ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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                                                    ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
สมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได้   

                                                   ดังนั้นเพ่ือให้การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ว่ามีกี่สมัย 
และระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุม และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป
คือปี ๒๕๖๘ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว จึงขอให้ที่ประชุมสมาชิกสภา อบต.บ่อแก้วได้
เสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีต่อที่ประชุมครับครับ 

นายทักษิณ  เขมรทอง            - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย  
(ส.อบต. หมู่ที่ 12)  ทักษิณ  เขมรทอง สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้วหมู่ที่ ๑๒ ผมขอเสนอ การประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เป็นสี่สมัย แต่ละสมัยมีก าหนดสิบห้าวันดังนี้ 
                                         สมัยที่ ๑  เริ่มวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗      มีก าหนด ๑๕ วัน 
                                           สมัยที่ ๒  เริ่มวันที่ ๑ -  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗      มีก าหนด ๑๕ วัน 
                                           สมัยที่ ๓  เริ่มวันที่ ๕ – ๑๙  สิงหาคม   ๒๕๖๗      มีก าหนด ๑๕ วัน 
                                           สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่  ๑๕ - ๒๙ ตุลาคม    ๒๕๖๗      มีก าหนด ๑๕ วัน 
                                          และสมัยแรกของปี ๒๕๖๘ สมัยที่ ๑ เริ่มวันที่ ๑- ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
                                          มีก าหนด ๑๕ วัน ผมก็ขอเสนอให้ที่ท่านสมาชิกในประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลบ่อแก้วได้พิจารณา ในการก าหนดประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๗ ครับ 
ประธานสภา อบต.ฯ               - ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา ข้อ ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนด สมัย

ประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก
ของปีถัดไป ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเสนอการก าหนด 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี เพ่ิมเติมขอเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม                            - ไม่มีผู้เสนอเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต.ฯ             - ถ้าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วทุกท่าน ไม่เสนอการก าหนด 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัย
แรกของปีถัดไป ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพ่ิมเติม ผมก็จะให้ท่านสมาชิกสภาฯ อบต.
บ่อแก้วทุกท่านได้ให้ความเห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ อบต.บ่อแก้วหมู่ที่ ๑๒ 
ได้เสนอคือ 

                                           สมัยที่ ๑  เริ่มวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗      มีก าหนด ๑๕ วัน 
                                           สมัยที่ ๒  เริ่มวันที่ ๑ -  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗      มีก าหนด ๑๕ วัน 
                                           สมัยที่ ๓  เริ่มวันที่ ๕ – ๑๙  สิงหาคม   ๒๕๖๗      มีก าหนด ๑๕ วัน 
                                           สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่  ๑๕ - ๒๙ ตุลาคม    ๒๕๖๗      มีก าหนด ๑๕ วัน 
                                          และสมัยแรกของปี ๒๕๖๘ สมัยที่ ๑ เริ่มวันที่ ๑- ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
                                          มีก าหนด ๑๕ วัน 
                                          ผมก็ขอให้ที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้ให้ความ

เห็นชอบต่อท่ีประชุมครับ 
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มติที่ประชุม                          - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนด สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และ
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘        

                                       ด้วยคะแนนเสียง 
                                         เห็นชอบ  ๑๗ เสียง    ไมเ่ห็นชอบ   -  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี ๔                   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต.ฯ               - เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วได้ชี้แจงครับ 
นายก อบต.ฯ - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ 
                                         ขอชี้แจงให้ทราบ 
                                        (๑)  เรื่องการฝึกอบรม อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อแก้ว ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ถึง
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วันพิธีเปิดโครงการอบรมในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๗  ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เวลา ๐๙.๐๐น.เป็น
ต้นไป ทางท่านนายอ าเภอวังหินเป็นประธานในพิธีเปิดครับ จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิก
สภาฯทุกท่านในที่ประชุมได้เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย 

                                         (๒) เรื่องการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
๓ ศูนย์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ เป็นวันเปิดการ
แข่งขันกีฬาในช่วงเช้าถึงเที่ยงซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วโดยกอง
การศึกษาได้ประสานทางโรงเรียนบ้านหนองบัวในเรื่องสนามในการแข่งขันกีฬาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๓ ศูนย์แล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้
มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อแก้วครับในวันนั้นขอให้ท่านสมาชิกใส่เสื้อกีฬาสีฟูาครับ                                                                     
(๓)ผมได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งห้ามผู้บริหารท้องถิ่นเซ็น
ใบอนุญาตขอใช้อาวุธปืนส่วนตัวเป็นชั่วคราวเนื่องจากเกิดปัญหากับพ่ีน้องประชาชน
มีการยิงกันฆ่ากันตลอดโดยนายอ าเภอวังหินได้รับแจ้งจากจังหวัดศรีสะเกษว่าส านัก
นายกรัฐมนตรีนกระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งที๓่๘๗๗/๒๕๖๖ลงวันที่๑๔ธันวาคม พ.ศ
๒๕๖๖ เรื่องห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว(แบบป.๑๒)เป็นการชั่วคราวใคร
มาขอให้เซ็นรับรองใบอนุญาตก็คงจะไม่ได้ในช่วงนี้ครับ    

                                         (๔) ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบนโยบายเน้นย้ าให้นายก อปท.ใน
จังหวัดให้ดูแลปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ในท้องถิ่นอย่างไกล้ชิด ถ้า
พบปัญหาต้องแก้ไขทันที แล้วรายงานให้กับท่านนายอ าเภอได้ทราบ อยากแจ้งในที่
ประชุมให้รับทราบถ้าพ่ีน้องในชุมชนหมู่บ้านของท่านมีความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ
ขอให้ท่านสมาชิกสภานได้แจ้งมายัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ผมจะได้ให้
เจ้าหน้าที่ได้ออกไปส ารวจความเดือดร้อนของพ่ีน้องในชุมชนของท่าน  

                                                  ส าหรับเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านในต าบลบ่อแก้วนั้น      
ผมอยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านมีส่วนร่วมในการแนะน าชี้แจง ให้เยาวชนได้ทราบถึง
ภัยของยาเสพติด ผมเป็นรองประธานคณะกรรมการของ ก.ตร.อ าเภอวังหิน  ผมไม่
อยากให้มีหรือเรื่องที่เกี่ยวกับยาเสพติดในต าบลของเราครับ 
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นายสราวุธ หงษ์ลอย               - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ผมนายสราวุธ  
(นิติกร อบต.บ่อแก้ว)              หงษ์ลอย  นิติกร อบต.บ่อแก้ว  ผมขอชี้แจงเรื่องด่วน ตามที่ส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จะด าเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บ
แบบส ารวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  EIT ส่วนที่ ๒ ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  จะลงอบรมมาเก็บข้อมูลที่ อบต.  
บ่อแก้วในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐น. ดังนั้นจึงแจ้งให้ท่านสมาชิก
สภาฯ อบต.บ่อแก้วทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมและตอบแบบสอบถามเก็บข้อมูลของ
ส านักงานปูองกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยครับ
หนังสือเข้าร่วมอบรมผมได้ส่งแนบให้ท่านสมาชิกสภาฯแล้วครับ 

นายทักษิณ  เขมรทอง            - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย  
(ส.อบต. หมู่ที่ 12)  ทักษิณ  เขมรทอง สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้วหมู่ที่ ๑๒ ตามที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อแก้วได้ไปอบรมโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ
ท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ ๓๐ 
มกราคม ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น สมาชิกสภาฯได้เก็บเกี่ยวเอาความรู้ใน
หลายๆด้าน โดยเฉพาะที่ผมถูกใจมากคือเรื่องการศึกษาดูงานในเรื่องการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย ที่เทศบาลต าบลท่าช้าง เป็นเทศบาลต าบลที่ใหญ่มาก และมีงบประมาณ
จ านวนมาก เนื่องจากอยู่ในท้องที่มีความเจริญ มีงบประมาณในการจัดการขยะดูแล
พ่ีน้องประชาชนในเทศบาลของท่านได้ดี ในส่วนตัวผมประทับใจมากในเรื่องการท า
ความสะอาด ส าหรับส่วนตัวผมคิดว่าไม่อยากให้เน้นในเรื่องถังขยะ อยากให้เน้นใน
เรื่องการเก็บขยะในถุงขยะสีด ามากกว่า เวลาเก็บก็สะดวกไม่ต้องสิ้นเปลืองในการ
จัดซื้อถังขยะให้กับพ่ีน้องประชาชนในต าบล ถ้ารถขยะจะมาเก็บวันไหนก็น าออกมา
วางไว้ที่หน้าบ้านของตัวเอง เป็นการช่วงภาครัฐอีกช่องทางหนึ่งในการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยของต าบลของเรา เหมือนที่เราได้ไปศึกษาดูงานมาผมก็ว่าดีครับ ส ารับองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อแก้วของเราในช่วงนี้เรายังไม่ได้ประชุมประชาคม ในเรื่องการ
จัดเก็บขยะมลูฝอยสิ่งปฏิกูล ผมก็อยากจะเสนอในที่ประชุมให้ทราบแบบนี้ครับ 

                                                 เรื่อง การท าความสะอาดในระดับหมู่บ้านในต าบลบ่อแก้วทุกหมู่บ้าน คือ
โครงการ Big Cleaning Day ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนตัวผมอยากให้เพ่ิมเติมจ านวน ๒ หมู่บ้าน เส้นทาง
จากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านหนองบัวหมู่ที่ ๒ ถนนเส้นนี้อยากให้ท าโครงการ
ท าความสะอาด  Big Cleaning Day เพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่และหญ้าปกคลุมในไหล่
ทาง ท าให้ถนนแคบลง การสัญจรไป – มาล าบากบางครั้งเวลามีรถผ่านวิ่งสวนทาง
กันล าบากครับ 

ประธานสภา อบต.ฯ               - เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วได้ชี้แจงครับ 
นายก อบต.ฯ - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ตามที่ท่าน

สมาชิกสภาฯ อบตงบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑๒ ได้อภิปรายชี้แจงในเรื่องการพัฒนาถนนตาม
สายทางนั้น เป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ผู้น าท้องที่บางท่านไม่ค่อยสนใจ ผมว่าเวลามี
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆควรจะมาพัฒนาตัดหญ้าตามไหล่ทาง เพ่ือเป็นการช่วยลดการ
เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนได้ เช่นถนนสายทางจากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑ ถึง บ้าน
หนองบัวหมู่ที่ ๒มีหญ้าขึ้นปกคลุมเปูนจ านวนมาก ฝากทางผู้น าหมู่บ้านให้แก้ไข
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ปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรถนนเส้นนี้ให้ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยด้วยครับ 

นายบัวลา ดีเลิศ                    - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย  
(ส.อบต. หมู่ที่ ๙)  บัวลา  ดีเลิศ สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้วหมู่ที่ ๙ ผมต้องขอขอบคุณทางท่านคณะ

ผู้บริหาร อบต.ทุกท่าน ท่านประธานสภาฯ อบต. ท่านสมาชิกสภาฯ อบต. และทาง
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานส่วนต าบลทุกท่าน ที่ทุกท่านได้ ให้ดวาม
อนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพในงานทอดผ้าปุาสามัคคี ของวัดบ้านนิคมซอย ๓ ในระหว่าง
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือสมทบเป็นทุนในการก่อสร้างเมรุวัดบ้านนิคมซอย 
๓ เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมเผาศพญาตพ่ีน้องที่เสียชีวิตลงในเขตบริการของวัดครับ 
ผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งครับ 

ประธานสภา อบต.ฯ               - ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใรเรื่องอ่ืนๆเชิญครับ                                      
นายก อบต.ฯ                       เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วได้ชี้แจงครับ 
 - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ เรื่องการท าบุญ

ผ้าปุาสามัคคีวัดบ้านนิคมซอย ๓ เพ่ือสมทบทุนสร้างเมรุของวัด ซึ่งในวันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๖๗ ท่านพระอาจารย์ฝากเรื่องนางร าบวงสรวง ใช้นางร าประมาณ ๒๐-๓๐ คน 
จะให้มาฟูอนร าต้อนรับคณะผ้าปุาที่จะเดินทางมาถึงที่วัดในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๗ ครับ 

นางหนูพรวน งามมาก            - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ดิฉัน  
(ส.อบต. หมู่ที่ 12) นางหนูพรวน งามมาก สมาชิกสภา .อบต. บ่อแก้วหมู่ที่ ๓ ดิฉันอยากทราบว่า

โครงการ Big Cleaning Day ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ท าไม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหมากแก้วไม่มีในตารางในการจัด
กิจกรรมในปีนี้ค่ะ 

นายภพสรรค์ รัศมี                 - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ผมนาย 
(หัวหน้าส านักปลัดฯ) ภพสรรค์ รัศมี หัวหน้าส านักปลัด อบต.บ่อแก้ว ในส่วนเรื่องโครงการ Big Cleaning 

Day ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เนื่องจากปีหนึ่งมี ๑๒ เดือน ก็เลยก าหนดเอาเดือนละหนึ่งหมู่บ้านในการท ากิจกรรม 
Cleaning Day ก็เลยก าหนดเอาหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ท าในกิจกรรมของปีที่ผ่านมา มา
ท ากิจกรรมในปีนี้ ส าหรับหมู่ที่ ๓ บ้านหนองหมากแก้วปีที่ผ่านมาได้ด าเนินการท า
กิจกรรมไปแล้ว หรือถ้าปีนี้ไม่ครบทุกหมู่บ้านก็สามารถอาจท ากิจกรรมเดือนละสอง
ครั้งก็ได้ครับ แต่เบื้องต้นแจ้งตามหนังสือไปให้ทราบก่อน ว่ามีหมู่บ้านใดบ้างที่ มี
กิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครับ 

นางพิริยาพร มงกุฎจอมศรัย      - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ดิฉัน 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ)        นางพิริยาพร มงกุฎจอมศรัย ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.บ่อแก้ว มีเรื่องที่จะแจ้ง

ประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกในที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งในขณะนี้มีผู้สูงอายุและผู้
พิการ ที่ได้ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาในหมู่บ้าน แต่ไม่ได้มาแจ้งย้ายเข้าที่ อบต.บ่อแก้ว จึง
ท าให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ เสียสิทธิ์จากที่อยู่เดิม ถ้าแจ้งย้ายแล้วระบบข้อมูลสาระ
สนเทศจะตัดสิทธิ์จากที่เดิมเลย เพราะถ้าไม่มาแจ้งให้กับทาง อบต.บ่อแก้ว เราก็ไม่
สามารถจะจ่ายเบี้ยยังชีพและเบี้ยผู้ พิการให้ได้ค่ะ ขอฝากท่านสมาชิกได้ช่วย
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ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องในชุมชนของท่านได้ทราบด้วย ถ้ามีพ่ีน้องย้ายเข้ามาในช่วงนี้
ก็แจ้งให้ท่านได้เข้ามาขึ้นทะเบียนกับทาง อบต.บ่อแก้วเราด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา อบต.ฯ               - ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านผู้น าท้องที่มีเรื่องที่จะเสนอในที่ประชุมครับ 
นายสุนทร ธรรมธร                 - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย 
(ผช.ผญบ.หมู่ที่ ๑๙)               สุนทร ธรรมธร ผช. ผญบ. หมู่ที่ ๑๙ บ้านนิคม ๒ สายใต้ ผมมีเรื่องที่จะอภิปรายชัก

ถามถึงท่านคณะผู้บริหาร อบต.บ่อแก้ว เพราะหมู่บ้านผมมีอยู่  ๑ รายที่มาขึ้น
ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้ ตอนนี้ท่านอายุครบ ๖๐ ปีแล้ว ท่านยังไม่ได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุครับ ผมอยากทราบว่าท่านมาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุตอนนั้น เอกสาร
ของท่านใช้ในการยื่นครบไหม คือ นายสิงห์ทอง ธรรมธร ขอให้ตรวจสอบให้ด้วยครับ 

นางพิริยาพร มงกุฎจอมศรัย      - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ดิฉัน 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ)        นางพิริยาพร มงกุฎจอมศรัย ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.บ่อแก้ว ตามที่ท่าน ผช.

ผญบ. หมู่ที่ ๑๙ บ้านนิคม ๒ สายใต้ ได้อภิปายชักถามกรณี นายสิงห์ทอง ธรรมธร 
ท่านได้มาขึ้นทะเบียนแล้วค่ะ ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าถึงรอบเดือนที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุหรือยังจะเซ็กข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง ถ้าเกิดในวันที่ ๑ มกราคม เป็นเดือน
แรก แต่ถ้าเกิดวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๓๑ ก็จะได้รับในเดือนถัดไปค่ะ ก็ขอแจ้งราละเอียดให้
ท่านได้ทราบเพียงเท่านนี้ค่ะ 

ประธานสภา อบต.ฯ               - ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสุนทร อุดด้วง ได้ชี้แจงครับ 
นายสุนทร อุดด้วง                 - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย  
(รองนายก อบต.ฯ)                สุนทร อุดด้วง รองนายก อบต.บ่อแก้ว  ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆขอน าเรียนใน

เรื่องที่เราได้ไปศึกษาดูงานร่วมกัน ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ได้ไปศึกษาดูงานก็จะได้น า
ประสบการณ์ที่ เราได้ไปดูงานมาปรับใช้ในพ้ืนที่ของเรา ขออนุญาตเอ่ยนาม           
ท่านทักษิณ เขมรทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑๒ ท่าน
ได้อภิปรายถึงเรื่องการที่เราไปดูเรื่องการจัดการบริหารจัดการขยะ มี ๒ แบบ คือ  
(๑) แบบที่มีถังเก็บขยะ และ (๒) แบบใส่ถงุด าในการจัดเก็บขยะ  

                                         ส าหรับแบบที่(๑) แบบที่มีถังเก็บขยะ ปัญหาก็คือเวลาที่มีฝนตกน้ าจะขังในถังขยะ 
ถ้าไม่มาเก็บเร็วก็จะส่งกลิ่นเหม็นเน่าขยะ และต้องล้างถังขยะอย่างต่อเนื่อง 

                                         แบบที่(๒) แบบใส่ถุงด าในการจัดเก็บขยะ เป็นการลดงบประมาณในการจัดซื้อถัง
ขยะเกิดปัญหาน้อยเมื่อถึงวันที่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้านก็สามารถน า
ออกมาวางไว้ที่หน้าบ้านได้ตอนที่เจ้าหน้าที่มาเก็บขยะ แต่ถ้าใสถุงด าในการเก็บขยะ
จะมีปัญหาอีกอย่างคือ ห้ามน าขยะที่ใส่ถุงด าไว้มาวางที่หน้าบ้านในช่วงที่ยังไม่ถึง
วันที่เจ้าหน้าที่มาเก็บขยะ เพราะอาจจะมีสุนัขมาขุดคุ้ยขยะมันจะท าให้สกปรกมาก
กว่าเดิม ดังนั้นในกรณีที่ใส่ถุงในการเก็บขยะแล้วนั้นให้ครัวเรือนได้เก็บไว้ในบ้านของ
ท่านก่อน ถึงวันเวลาเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะจึงค่อยน ามาวางไว้ที่หน้าบ้านครับ ส าหรับ
ต าบลของเราส่วนใดที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนในต าบลบ่อแก้ว เราก็ต้อง
น ามาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพ่ีน้องในชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดี บ้านเมืองมี
ความสะอาดสุขภาพพลานามัยที่ดีของพ่ีน้องประชาชนครับ 

                                                  เรื่องงานหอมแดงวังหิน ที่ทางอ าเภอวังหินขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เข้า
ร่วมในงานหอมแดงอ าเภอวังหินประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ก็ต้องขอทุกท่าน
ที่ไปร่วมงานในวันนั้น การจัดงานก็เพ่ือเป็นการส่งเสริม พ่ีน้องเกษตรกรผู้ปลูก
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หอมแดงปลูกกระเทียม ในพ้ืนที่อ าเภอวังหินทุกคนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ชุมชน อีกอย่างในวันงานหอมแดงมีการประกวดธิดาหอมแดง ซึ่งทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้ส่งธิดาหอมแดงเข้าประกวดคือน้องแพรวซึ่งเป็นลูกหลานบ้าน
หนองบัวหมู่ที่ ๒ บ่อแก้วของเราและก็ได้รับชนะเลิศเป็นนางงามธิดาหอมแดงของ
อ าเภอวังหิน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ.วัดบ้านขุมค า ตบลบุสูง เป็นการ
สร้างชื่อเสียงให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว และพ่ีน้องประชาชนต าบลบ่อ
แก้วของเราครับ 

                                                    เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกครูเวร เรื่องนี้ก็ได้ประชุมกันแล้วครั้งหนึ่งที่ 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ ท่านก านันต าบลบ่อแก้วได้เสนอในที่ประชุมว่า 
อยากให้ทางท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมเฝูาเวรยามกับทางท่านผู้น าหมู่บ้าน 
ก านัน -  ผญบ.-ผช.ในการประชุมครั้งนั้นก็ได้แบ่งหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่มีนักเรียน
ในเขตบริการของโรงเรียนนั้นๆ เพ่ือที่ให้ทางท่าน ผอ.แต่ละโรงเรียนได้ประชุมเพ่ือ
ขอให้ทางผู้น าชุมชนได้จัดเวรยามมาเข้าเวรในแต่ละโรงเรียนครับ ดังนั้นถ้ามีการ
ประชุมในเรื่องนี้ก็ขอฝากท่านสมาชิกทุกท่านได้ให้การช่วยเหลือในการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างผู้น าท้องที่ท้องถิ่นและคณะครู เพราะเป็นเรื่องจ าเป็นและส าคัญที่เรา
จะต้องช่วยกัน โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีลูกหลานของเราได้มาเล่าเรียน ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.ฯ               - เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วได้ชี้แจงครับ 
นายก อบต.ฯ - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ในงานเทสกาล

หอมแดงอ าเภอวังหินประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อแก้วไม่ได้ใช้เงินงบประมาณในส่วนนี้ในการด าเนินงานหอมแดง ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วเราได้ส่งประกวดธิดาหอมแดงเข้าประกวด ก็ได้รับ
รางวัลชนะเลิศธิดาหอมแดง ส่วนเงินรางวัลได้มอบให้น้องท่ีเข้าประกวดไปเลยครับ 

                                                    ส่วนพืชผักผลไม้ที่เราน าไปจัดนิทรรศการในวันนั้น หลังเสร็จจากพิธีเปิดงาน
แล้ว ได้ขายพืชผักผลไม้ให้พ่ีน้องประชาชนที่มาเที่ยวในงานหอมแดงทั้ง ๒ วันจน
หมดในราคาห่อละ ๑๐ บาทเพ่ือช่วยเหลือผู้บริโภคในราคาประหยัดครับ 

ประธานสภา อบต.ฯ               - ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย หรือเสนอ
เรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมอีกเชิญครับ 

ที่ประชุม                             - ไม่มีผู้อภิปราย 
ประธานสภา อบต.ฯ               - เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม 

ผมก็จะขอปิดการประชุม  เนื่องจากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปราย  
                                         เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วมีการปิดการประชุมแล้ว ก็ขอให้ 

ท่านสมาชิกสภาฯในประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วได้รับทราบว่ามี
การปิดการประชุมสภาฯ ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อแก้วทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ดังกล่าวโดยพร้อม เพรียงกัน  

                                         ในระหว่างเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จะมีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 
๑ / ๒๕๖๗ ต่อนายอ าเภอ ก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบ หนังสือ
เชิญประชุมและวันประชุมจะส่งให้ท่านอีกครั้ง ก่อนวันประชุม ๓ วันครับ ผมขอปิด
การประชุมครับ 
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ที่ประชุม                            - ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วรับทราบ 
ปิดการประชุม                      - เวลา ๑๒.๔๐ น. 
 
 
 

                                                                   ลงชื่อ  มิตรประชา   ธรรมคง  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                       (นายมิตรประชา  ธรรมคง) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
 

 

                                                     ลงชื่อ สมศรี  ไชยพรม   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                      (นายสมศรี  ไชยพรม) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
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                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

                                   ลงชื่อ   ค าผ่อน   บุญส่ง   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                       (นายค าผ่อน  บุญส่ง) 
                                       ประธาน/กรรมการ 
\ 
 
 
 
 

          ลงชื่อ  ทักษิณ   เขมรทอง  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                     (นายทักษิณ  เขมรทอง) 
                                            กรรมการ 
 
 
 
 

                                 ลงชื่อ  จีระวัฒน์   ศิริชนะ  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                        (นายจีระวัฒน์  ศิริชนะ) 
                                      กรรมการ 

 
 
 
 
 

                                ลงชื่อ  ชัยภัทร  มาระโย  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                      (นายชัยภัทร   มาระโย) 
                                               กรรมการและเลขานุการ 


